
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลสามง่าม 
เร่ือง  รายงานผลการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2 ประจำปี ๒๕๖4 

     

  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25๖4 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๖4 ซ่ึงที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25๖4 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖4  

  อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 2 ข้อ 33 จึงจัดทำประกาศรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25๖4 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖4 เพ่ือปิดประกาศ ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลสามง่ามให้ประชาชนทั่วไปทราบ รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมที่แนบมา 
พร้อมประกาศนี ้

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  8  มิถุนายน  ๒๕๖4 
 
 
 

(นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 

 



การประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖4 
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖4 เวลา ๑4.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ชั้น 3 

********************************** 

ผู้มาประชุม 
๑ นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย ประธานสภาเทศบาล 
๒ นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภาเทศบาล 
๓ นายอำนาจ  ด้วงนิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล 
๔ นายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๕ นายสกุล  บุญขจาย สมาชิกสภาเทศบาล 
๖ นายสุฤทธิ์  ป่าไม้ สมาชิกสภาเทศบาล 
๗ นางทิวาพร  โชครุ่งเจริญชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
๘ นายสมชาย  มั่งชูพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๙ นายทวี  สามบุญมี สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐ นายมิตร  เปี่ยมคล้า สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑ นางสาวจุฑามาศ  สามฉิมโฉม สมาชิกสภาเทศบาล 
12 นายณัฐพงศ์  แสนใจ เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายมงคล  ยิ้มทะโชติ สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายสมรัก  มีใจดี นายกเทศมนตรี 
๒ นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรี 
๓ นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรี 
๔ นายสำราญ  สามงามนิ่ม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5 นายธนทร  พรเจริญกิจกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6 นายธนวัฒน์  ชโลธร รองปลัดเทศบาล 
7 นางสาวรังสิยา  จารุธรรมวัฒน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8 นายศุภชัย วงศ์มณีประทีป ผู้อำนวยการกองช่าง 
9 นางณัฐธิกา  จันทร์มา ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

10 นางสาวสริตาภร สุวรรณดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
11 นางสาวอัญชิสา  ถิ่นวงศ์ม่อม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
12 นางสุวิจิน  เนตรโพธิ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
13 นางสาวกนกวรรณ สุขชนะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.๐๐ น. 
นายณัฐพงศ์  แสนใจ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ขณะนี้สมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบล 
สามง่าม จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ต่อไป  

 
/นายชูชาติ... 



 - ๒ - 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖4 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖4 เวลา 14.00 น. 
ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ชั้น 3 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล 

- ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
- สำหรับในวันนี้ไม่มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื ่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ครั ้งแรก ประจำปี 2564 เมื ่อว ันที ่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจำปี ๒๕64 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่ามตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการ
ประชุมว่ามีส่วนไหนที่จะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) 

- ถ้าที ่ประชุมเห็นว่ารายงานการประชุมไม่มีส่วนใดที ่จะต้องแก้ไขเพิ ่มเติมอีก  
ก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมด้วย ครับ 

 
ที่ประชุม - ม ีมต ิเห ็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล                    

คร ั ้งแรก ประจำปี 2564 เม ื ่อว ันที ่  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และสมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจำปี ๒๕64 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกเทศบาลตำบลสามง่าม ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลตำบลสามง่าม และตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลสามง่าม 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื ่อง การคัดเลือกสมาชิกเทศบาลตำบลสามง่าม 
ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม และตำแหน่งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
 

นายสมรัก มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ขอเสนอ
ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลสามง่าม และตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลสามง่าม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๘ 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน และข้อ ๒๘  

/ให้ผู้บริหาร... 



 - ๓ - 
นายสมรัก มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 

ให้ผู ้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย (๑) สมาช ิกสภาท้องถ ิ ่นท ี ่สภาท ้องถ ิ ่นค ัดเล ือกจำนวนสามคน  
โดยคณะกรรมการตามข้อ ๘ (๓) และข้อ ๒๘ (๑) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี 
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

เหตุผล 
- ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ได้พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื ่นใด

นอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และเทศบาลตำบลสามง่าม 
ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่ามใหม่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2564 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ ๘(3) และข้อ 28(1) จึงขอเสนอญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
สามง่าม ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม จำนวน 3 ท่าน และ
ตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม จำนวน 
3 ท่าน เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลสามง่ามคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการด ังกล ่าว และเสนอนายกเทศมนตร ีตำบลสามง ่าม แต ่งต ั ้ งเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม ต่อไป 

- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เพื ่อพิจารณา
ดำเนินการ ต่อไป 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ชี้แจงระเบียบต่อไป 
 

นายณัฐพงศ์  แสนใจ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายณัฐพงศ์  แสนใจ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 คณะกรรมการท้องถิ่น 
ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น ้อยกว ่าสองคน ส ่วนกรณีท ี ่ผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่นเป ็นผ ู ้ เสนอไม ่ต ้องม ีผ ู ้ ร ับรอง  
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นำ
วิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ และข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

- การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละเรื ่อง ชื่อที่เสนอไม่จํากัด
จำนวน 

 
 

/นายชูชาติ... 



 - ๔ - 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 
 

- ขอขอบคุณ นายณัฐพงศ์  แสนใจ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
- เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบดังกล่าว ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล

เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม 
ในเรื่องแรก และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม 
ในเรื่องที่สอง โดยมีคณะกรรรมการแต่ละชุด ๆ ละ 3 คน 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรดำรง
ตำแหน่ง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 1 

- ขอเชิญ นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภาเทศบาลตำบล  
สามง่าม เสนอบุคคลเพื่อที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
สามง่าม คนที่ 1 

 
นายขวัญเมือง 
พลอยศรีธรรมชาติ 
รองประธานสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภาเทศบาล
ตำบลสามง่าม ขอเสนอ นายมิตร  เปี ่ยมคล้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม  
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 1 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภาเทศบาลตำบล
สามง่าม 

- ขอผู ้รับรอง นายมิตร  เปี ่ยมคล้า เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล 
สามง่าม คนที่ 1 

- มีผู้รับรอง 2 คน คือ  
1.นายทวี  สามบุญมี  
2.นายสมชาย  มั่งชูพันธุ์ 
- มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผู้ใดจะเสนอชื่อ

แล้ว ขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม - ม ีมต ิเห ็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการคัดเล ือก นายมิตร  เป ี ่ยมคล้า เป็น 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 1 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรดำรง
ตำแหน่ง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 2 

- ขอเชิญ นายสกุล  บุญขจาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เสนอบุคคล 
ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 2 

 
นายสกุล  บุญขจาย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

- เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายสกุล  บุญขจาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ขอเสนอ 
นายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 2 

 
 

/นายชูชาติ... 



 - ๕ - 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายสกุล  บุญขจาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
- ขอผู้รับรอง นายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ตำบลสามง่าม คนที่ 2 
- มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ  
1.นางสาวจุฑามาศ  สามฉิมโฉม 
2.นายมิตร  เปี่ยมคล้า 
- มีสมาชิกท่านใดที ่จะเสนอชื ่อเพิ ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผู ้ใดจะ  

เสนอชื่อแล้ว ขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการคัดเลือก นายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์ เป็น 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 2 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื ่อบุคคลที ่เห ็นสมควรดำรงตำแหน่ง 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 3 

- ขอเชิญ นายอำนาจ  ด้วงนิ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เสนอบุคคล
เพ่ือที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 3 

 
นายอำนาจ  ด้วงนิ่ม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

- เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายอำนาจ  ด้วงนิ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ขอเสนอ 
นางทิวาพร  โชครุ่งเจริญชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 3 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายอำนาจ  ด้วงนิ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
- ขอผู้รับรอง นางทิวาพร  โชครุ่งเจริญชัย เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ตำบลสามง่าม คนที่ 3 
- มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ  
1.นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ 
2.นายสกุล  บุญขจาย 
- มีสมาชิกท่านใดที ่จะเสนอชื ่อเพิ ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผู ้ ใดจะ  

เสนอชื่อแล้ว ขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการคัดเลือก นางทิวาพร  โชครุ่งเจริญชัย เป็น 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 3 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- สรุปที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการคัดเล ือกบุคคลเพื ่อเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย  

๑. นายมิตร  เปี่ยมคล้า 
๒. นายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์ 
3. นางทิวาพร  โชครุ่งเจริญชัย 

 
/- ลำดับต่อไป... 

 



 - ๖ - 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ลำดับต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลสามง่าม จำนวน 3 คน 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื ่อบุคคลที ่เห ็นสมควรดำรงตำแหน่ง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 1 

- ขอเชิญ นายมิตร  เปี่ยมคล้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เสนอบุคคล 
ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลสามงา่ม คนที่ 1 

 
นายมิตร  เปี่ยมคล้า 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

- เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายมิตร  เปี ่ยมคล้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม  
ขอเสนอ นายสมชาย  มั่งชูพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 1 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายมิตร  เปี่ยมคล้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
- ขอผู้รับรอง นายสมชาย  มั่งชูพันธุ์ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 1 
-มีผู้รับรอง 2 คน คือ  
1.นางทิวาพร  โชครุ่งเจริญชัย 
2.นายทวี  สามบุญมี 
- มีสมาชิกท่านใดที ่จะเสนอชื ่อเพิ ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผู ้ใดจะ  

เสนอชื่อแล้ว ขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม - มีมติเห ็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการคัดเล ือก นายสมชาย  มั ่งช ูพันธ ุ ์  เป็น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 1 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื ่อบุคคลที ่เห ็นสมควรดำรงตำแหน่ง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 2 

- ขอเชิญ นางสาวจุฑามาศ  สามฉิมโฉม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม  
เสนอบุคคลที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 2 

 
นางสาวจุฑามาศ 
สามฉิมโฉม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

- เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวจุฑามาศ  สามฉิมโฉม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
ขอเสนอ นายสกุล  บุญขจาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 2 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

- ขอขอบคุณ นางสาวจุฑามาศ  สามฉิมโฉม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
- ขอผู้รับรอง นายสกุล  บุญขจาย เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 2 
 

/- มีผู้รับรอง... 



 - ๗ - 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีผู้รับรอง 2 คน คือ  
1.นายสมชาย  มั่งชูพันธุ์ 
2.นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ 
- มีสมาชิกท่านใดที ่จะเสนอชื ่อเพิ ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผู ้ใดจะ  

เสนอชื่อแล้ว ขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม - ม ีมต ิ เห ็นชอบเป ็นเอกฉ ันท ์ในการค ัดเล ือก นายสก ุล  บ ุญขจาย เป็น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 2 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื ่อบุคคลที ่เห ็นสมควรดำรงตำแหน่ง 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 3 

- ขอเชิญ นายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม  
เสนอบุคคลที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 3 

 
นายจิราวัฒน์  
ปึงสุขสมบูรณ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

- เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
ขอเสนอ นายทวี  สามบุญมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 3 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
- ขอผู ้รับรอง นายทวี  สามบุญมี เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 3 
- มีผู้รับรอง 2 คน คือ  
1.นายสกุล  บุญขจาย 
2.นายอำนาจ  ด้วงนิ่ม 
- มีสมาชิกท่านใดที ่จะเสนอชื ่อเพิ ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผู ้ใดจะ 

เสนอชื่อแล้ว ขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม -  ม ีมต ิ เห ็นชอบเป ็นเอกฉ ันท ์ ในการค ัดเล ือก นายทวี   สามบ ุญม ี  เป็น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 3 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- สรุปที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการคัดเล ือกบุคคลเพื ่อเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามง่าม จำนวน  
๓ คน ประกอบด้วย  

๑. นายสมชาย  มั่งชูพันธุ์ 
๒. นายสกุล  บุญขจาย 
3. นายทวี  สามบุญมี 
 

/ระเบียบวาระที่ 4... 



 - ๘ - 
ระเบียบวาระท่ี   4 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสามง่าม 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสามง่าม 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายสมรัก มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ขอเสนอ
ญัตติขอความเห็นชอบคัดเล ือกสมาช ิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสามง่าม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

- ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลสามง่าม คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสามง่าม จำนวน 2 คน เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลสามง ่ าม ตามประกาศคณะกรรมการหล ั กประก ันส ุ ขภาพแห ่ งช าติ   
เรื ่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) สมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวน 2 คน 
เป็นกรรมการ 
เหตุผล 

- ด้วยเทศบาลตำบลสามง่ามได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับพิจารณา
รับรองผลการเลือกตั ้งเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว ดังนั ้นเพื ่อให้การบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันส ุขภาพเทศบาลตำบลสามง ่าม เป ็น ไปตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื ่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) จึงจำเป็นต้องคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภา
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ 

 
- ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลที่สภา

เทศบาลมอบหมาย จำนวน 2 คน เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลสามง่าม 

 
- ท ั ้งน ี ้  เป ็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันส ุขภาพแห่งชา ติ   

เรื ่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) สมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวน 2 คน 
เป็นกรรมการ 

- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เพ่ือพิจารณา 
 
 

/นายชูชาติ... 



 - ๙ - 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอบุคคล เพื ่อเป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสามง่าม จำนวน 2 คน 
- ขอเชิญ นายสุฤทธิ์  ป่าไม้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เสนอบุคคลเพ่ือ

ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 1 
นายสุฤทธิ์  ป่าไม้ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และ
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายสุฤทธิ ์  ป่าไม้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
สามง่าม ขอเสนอ นายสกุล  บุญขจาย เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 1 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณ นายสุฤทธิ์  ป่าไม้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
- ขอผู้รับรอง นายสกุล  บุญขจาย เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 1 
-มีผู้รับรองจำนวน 2 คน คือ 
1.นางสาวจุฑามาศ  สามฉิมโฉม 
2.นายทวี  สามบุญมี 
- มีสมาชิกท่านใดที ่จะเสนอชื ่อเพิ ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผู ้ใดจะ  

เสนอชื่อแล้ว ขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม - ม ีมต ิ เห ็นชอบเป ็นเอกฉ ันท ์ในการค ัดเล ือก นายสก ุล  บ ุญขจาย เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 1 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอบุคคลเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 2 

- ขอเชิญ นางทิวาพร  โชครุ่งเจริญชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
 

นางทิวาพร โชครุ่งเจริญชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และ
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉัน นางทิวาพร  โชครุ่งเจริญชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
สามง่าม ขอเสนอนายมิตร  เปี่ยมคล้า เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 2 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณ นางทิวาพร  โชครุ่งเจริญชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
- ขอผู้รับรอง นายมิตร  เปี่ยมคล้า เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 2 
- มีผู้รับรองจำนวน 2 คน คือ 
1.นายสกุล  บุญขจาย 
2.นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ 
- มีสมาชิกท่านใดที ่จะเสนอชื ่อเพิ ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผู ้ใดจะ  

เสนอชื่อแล้ว ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม - ม ีมต ิเห ็นชอบเป ็นเอกฉ ันท์ในการคัดเลื อก นายมิตร  เป ี ่ยมคล้า เป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสามง่าม คนที่ 2 
/- สรุปที่ประชุม... 



 - ๑๐ - 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- สรุปที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการคัดเล ือกบุคคลเพื ่อเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสามง่าม จำนวน 2 คน 
ประกอบด้วย  

๑. นายสกุล  บุญขจาย 
๒. นายมิตร  เปี่ยมคล้า 
 

ระเบียบวาระท่ี   5  เรื่อง อ่ืนๆ เพื่อพิจารณา (ถ้ามี) 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืนๆ เพ่ือพิจารณา (ถ้ามี) 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
- ขอเชิญ นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภาเทศบาลตำบล 

สามง่าม ครับ 
 

นายขวัญเมือง 
พลอยศรีธรรมชาติ 
รองประธานสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ท่านนายกเทศมนตรีตำบล 
สามง่าม ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

- กระผม นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภาเทศบาลตำบล 
สามง่าม กระผมมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เรื่อง การปรับปรุง
แก้ไขเสาไฟ โคมไฟ ส่องแสงสว่าง เส้นถนนเลียบคลองท่าสาร-บางปลา สืบเนื่องจากว่า
เสาไฟส่องแสงสว่างเส้นนี้มีเริ ่มต้นจากตั้งแต่บริเวณบ้านนายวิสุทธิ์ แซ่ลิ้ม ไปสิ้นสุดที่
บริเวณที่ดินของ ผู้ใหญ่เดือนเพ็ญ สามพ่วงบุญ มีจำนวนเสาไฟทั้งหมด 46 ต้น และ 
มีโคมไฟ 40 วัตต์ จำนวน 46 ดวง ซ่ึงจากเหตุการเกิดลมพัดและพายุหลาย ๆ ครั้งทำให้
เกิดการชำรุด และที่ชำรุดร่วงหายไป จำนวน 12 ดวง ส่วนดวงที่เหลืออยู่ก็ติดบ้าง 
ไม่ติดบ้าง ผมอยากเสนอว่า เสาไฟที่ทางเทศบาลได้ติดตั้งของถนนเส้นนี้ ทางเทศบาลได้
ติดตั้ง คนละฝั่งกับเสาไฟของการไฟฟ้า ซ่ึงเสาไฟของการไฟฟ้าตั้งอยู่ฝั่งที่ของชาวบ้าน แต่
เสาไฟของทางเทศบาลติดตั้งทางฝั่งริมคลอง ทำให้มีเสาไฟ 2 ฝั่ง ในจุดนี้อยากให้มีการ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากของเดิมมีการซ่อมหลายครั ้งแล้ว แต่ก็ยังเสียอยู่  
ถ้ามีลมพัดตลอดเสาไฟมันโยกตลอดเวลาอาจทำให้ชำรุดได้ แม้ว่าเทศบาลจะส่งช่างไป
ซ่อมอยู่บ่อยครั้งก็ยังชำรุดอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผมได้รับการร้องเรียนบอกกล่าวมาจาก
ชาวบ้าน และที่อยากจะให้ย้ายเสาไฟให้อยู่ฝั่งเดียวกับฝั่งของการไฟฟ้า ถ้าเทศบาลย้าย
เสาไฟมาอยู่ฝั่งเดียวกับการไฟฟ้าจะทำให้เราสามารถขยายพื้นที่ ให้บริการประชาชนกับ
หมู่ที่ 1 บ้านแหลมกระเจาได้ หมายความว่าถนนเส้นนี้จะสามารถมีแสงไฟส่องสว่าง 
ได้ตลอดเส้นทาง เนื่องจากเส้นทางบ้านแหลมกระเจาเป็นโคมรุ่นใหม่แล้ว จึงขอเสนอ
คณะผู้บริหารพิจารณา เรื่อง การเปลี่ยนโคมไฟเป็นโคมไฟรุ่นใหม่ ถ้าเป็นรุ่นแอลอีดียิ่งดี 
ครับอีกเรื่องหนึ่ง กระผมได้รับการร้องเรียน ในเรื่องของถนนลาดยางเส้นเลียบคลองท่า
สาร-บางปลา ตรงบริเวณเลยประตูน้ำแยกคลอง มีถนนชำรุด 2 จุด ทำให้การสัญจรไป
มาเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงอยากให้ทางคณะผู้บริหารช่วยดำเนินการสำรวจ 
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวกด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภาเทศบาลตำบล 
สามง่าม ครับ 

- ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
/นายสมรัก... 



 - ๑๑ - 
นายสมรัก มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่าม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามที่ท่านขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ ขอแจ้ง  
เรื ่อง เสาไฟสาธารณะหรือการขยายไฟสาธารณะ และโคมไฟ เห็นควรนำเข้าแผนฯ  
ปี 2565 ซึ่งผมจะให้ทางผู้อำนวยการกองช่าง พิจารณานำมาเข้าแผนฯ ปี 2565 ต่อไป 

ในประเด ็นที ่  2 จากบ้านนายผิน เก ็บของเก ่าไปถึงบ้านผ ู ้ ใหญ่เดือนเพ็ญ  
สามพ่วงบุญ ก็จะนำเข้าแผนฯ อบจ.ปี 2565 ก็คงจะเป็นเร ื ่อง ของบประมาณ 
มาดำเนินการสร้างถนนหนึ่งเส้น ซึ่งท่านนายกอบจ. จะให้เกียรติมาประชุมแผนฯปี 
2565 ของเทศบาล ถ้าท่านสมาชิกท่านใดไม่ติดภาระกิจใด ก็ขอเรียนเชิญเข้าร่วม
ประชุมด้วย และในส่วนการสร้างเข่ือน หรือสะพาน ผมได้นำมาเข้าแผนฯ ปี 2565 และ
ปี2566 ต่อไป เพราะหากถ้าไม่ได้ดำเนินการเข้าแผนไว้ก็จะไม่สามารถดำเนินการได้ 
ฉะนั้นก็ขอฝากทางกองช่างเสนอการทำถนนหลายๆ เส้น เช่น เส้นถนนเส้น หมู่ที ่5 หมู่ที่ 
8 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12 ซึ่งจะขยายถนนให้ได้กว้าง 8 เมตร และถนนเส้นหลังบ้าน
ผู้ใหญ่เดือนเพ็ญ  สามพ่วงบุญ ทีไ่ด้ดำเนินการไปแล้วครึ่งเดียว ก็จะดำเนินการให้เสร็จจน
สุดเส้นของหมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกบัว ชลประทาน ลำอ้ายเสาใหญ่ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ประมาณ 1-2 กิโลเมตร ครั้งนี้จะดำเนินการจะต่อให้สุดเส้น ซึ่งจะได้ดำเนินการเข้า 
แผนฯ ตั้งแต่เส้นจากรางดอนทองฝั่งขวาที่จะข้ามไปทางตะวันออกของวัด เพราะเส้นนั้น
ต้องทำทั้งเขื่อนและถนนกว้าง 8 เมตร ให้เสร็จพร้อมกันทั้งหมด ทำให้สุดในลำดับต่อไป 
อาจจะต้องเสริมลูกรังและหินคลุก และน่าจะต้องมีการลงเสาเข็ม ซึ่งคาดว่าน่าจะต้องใช้
งบประมาณเยอะพอสมควร ซึ่งทางอบจ.ก็ยินดี ที่จะดำเนินการให้ แต่ต้องมีการกำหนด
ในแผนฯ น่าจะได้ 2-3 เขื่อนก็เป็นที่น่าพอใจแล้ว ซึ่งจะดำเนินเข้าแผนฯ ในปี 2565 
และปี 2566 ต่อไป และในส่วนเรื่องของวัคซีนทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่มีวัคซีนฉีด 
เนื ่องจากตอนนี ้ก็ได้มีหนังสือ เรื ่อง ขอให้แจ้งความประสงค์จัดซื ้อวัคซีนป้องกัน  
COVID-19จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทีท่างสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้
แจ้งเทศบาลทั่วประเทศ จึงขอเชิญท่านปลัดเทศบาลนำเรียนที่ประชุมสภาเทศบาล 
ต่อไป ครับ 

 
นายณัฐพงศ์  แสนใจ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่าม นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลสามง่าม และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ 

- ผมขอชี ้แจงเกี ่ยวกับเรื ่อง วัคซีนทางเลือก และขออนุญาตเสริมท่านนายก  
2 เรื่อง และเรื่องที่ท่านสมาชิกเทศบาลแจ้งมา กรณีหลอดไฟฟ้าแสงสว่างของถนนเลียบ
คลองท่าสาร-บางปลา จะดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ เนื่องจากทางเทศบาลได้ตั้ง 
งบลงทุน เรื่อง เสาไฟฟ้า อาจจะสามารถตั้งซื้อเป็นวัสดุไฟฟ้าได้เลย โดยจะเปลี่ยนเป็น
หลอดแอลอีดี และให้ทางกองช่างสำรวจเพื่อจัดซื้อหาเพิ่มเติม โดยให้ใช้เป็นวัสดุไฟฟ้า 
อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจะเข้าร่วมประชุมแผนฯ
ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ทางเทศบาลจะมีการประชุมคณะกรรมการ 
ประสานแผนฯ เพื่อเพิ่มเติมแผนฯ ในส่วนอปท.ในเขตอำเภอดอนตูม ทางเทศบาลจะมี
การเพิ่มเติมแผนฯ เพื่อส่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อบรรจุในแผน
งบประมาณปี 2565 ซึ่งจะให้ทางสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
จัดทำหนังสือเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมอีกครั้งนะครับ 
 

/ส่วนกรณ.ี.. 



 - ๑๒ - 
นายณัฐพงศ์  แสนใจ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ส่วนกรณี เรื ่อง วัคซีนทางเลือก ก็มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ส.ท.ท. 434/2564  
ลงวันที ่ 4 มิถ ุนายน 2564 เร ื ่อง ขอให้แจ้งความประสงค์จ ัดซื ้อว ัคซีนป้องกัน  
COVID-19 วัคซีนทางเลือก จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

เรียน นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล 
สิ ่งที ่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จัดซื ้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 

วัคซีนทางเลือก 
ตามที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีความประสงค์จะจัดซื ้อวัคซีนป้องกัน  

COVID-19 ของซิโนฟาร์ม ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไป
บริการฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตามอำนาจหน้าที่โดยตรงในการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ เพื ่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ ่นของตนเอง และเทศบาลมี
ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะสนับสนุนและแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ในการเพิ่มช่อง
ทางการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 วัคซีนทางเลือก ให้กับประชาชนเกิดความคล่องตัว
และมีความทั่วถึงมากข้ึน นั้น 

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของเทศบาล 
ทั่วประเทศ จึงได้สำรวจและเป็นผู้รวบรวมความประสงค์จัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 
วัคซีนทางเลือก และเสนอไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยขอให้แต่ละเทศบาลแจ้งความ
ประสงค์จัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 วัคซีนทางเลือก และเสนอไปยังราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์ โดยขอให้แต่ละเทศบาลแจ้งความประสงค์จัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 
วัคซีนทางเลือกระบุจำนวนความต้องการ ในแบบฟอร์มที ่ส่งมาพร้อมนี้  ทั ้งนี ้ขอให้
เทศบาลได้ดูความพร้อมและคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลเป็น 
สำคัญด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งความประสงค์จัดซื้อวัคซีนป้องกัน 
COVID-19 วัคซีนทางเลือก ให้สมาคมทราบด้วย  

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ ่ง นายพงษ์ศักดิ์  ยิ ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรี 
นครยะลา รักษาการนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

 
นายสมรัก มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ขอขอบคุณ ท่านปลัดเทศบาล ครับ 
- ในส่วนของวัคซีนทางเลือก อาจจะต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะอนุญาต

ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนได้เองหรือไม่ อาจจะต้องมีการสำรวจว่าใน
พ้ืนที่ประชาชนคนไหนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ซ่ึงถ้ารัฐบาลยอมให้เทศบาลจัดซื้อวัคซีน
จริง ๆ ทางเทศบาลก็ยินดีที่จะดำเนินการจัดซื้อฉีดให้สำหรับประชาชน 

- ขอแจ้งการดำเนินการอีกถนน 2 เส้น ในปีนี้ โดยทาง อบจ.ได้ดำเนินการสำรวจ
และเข้าแผนฯ ปี 2565 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นสวนส้ม - รางดอนทอง 
ประมาณ 700 – 800 เมตร และถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้น 375 สะพาน
เลียบคลองประปา ทั ้งสองฝังถนน ถึง หนองน้ำเปรี ้ยว (ตำบลดอนตูม) ประมาณ  
1,700 เมตร ซึ่งได้นำเข้าแผนฯ ปี 2565 ไปเรียบร้อย ตอนนี้ถึงขั้นตอนการสำรวจ 

และรอการประมูลครับ เรื่องนี้แจ้งเพ่ือทราบครับ 
 
 

/นายชูชาติ... 



 - ๑๓ - 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม และปลัดเทศบาล 
ที่ได้ให้ข้อมูลในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งเรื่องของการทำถนน เรื่องวัคซีนทางเลือกให้กับพี่น้อง
ประชาชนด้วย 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
- ขอเชิญ นายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ครับ 
 

นายจิราวัฒน์ 
ปึงสุขสมบูรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ท่านนายกเทศมนตรีตำบล 
สามง่าม ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

- กระผม นายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
- อันนี้เป็นเรื่องเก่าครับ กระผมขอเรียนปรึกษา เนื่องจากมีประชาชนมาปรึกษา 

เรื่อง ปัญหาน้ำท่วมขังที่แยกทางเข้าโรงเรียนสหบำรุงวิทยา ซึ่งในช่วงฤดูฝน เพราะทุก
ครั้งที่ฝนตกเยอะๆ จะมีน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมาก ทางเทศบาลจะสามารถปรับปรุงแก้ไข
อย่างไรได้บ้าง เนื่องจากถ้ามีฝนตกจะมีน้ำท่วมขังบริเวณนี้ ซึ่งทำให้การสัญจรบริเวณนี้ไม่
สะดวก อีกทั ้งยังอยู่ใกล้ก ับสถานศึกษา 2 แห่ง คือ โรงเร ียนสหบำรุงวิทยาและ 
โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา ถ้ามีฝนตกเยอะๆ จะทำให้การสัญจรบริเวณหน้าโรงเรียน 
ลำบากหรือประชาชนที่จะสัญจรไปทำงานไม่สะดวก ซึ่งผมได้รับฟังและนำเรื่องเข้ามา
เรียนให้ที่ประชุมสภาเทศบาลว่าทางเทศบาลจะมีแนวทางแก้ไขหรือปรึกษากับทางหลวง
อย่างไรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของปัญหาบริเวณนี้ ครับ 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายจิราวัฒน์ ปึงสุขสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่ามครับ 
- ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
 

นายสมรัก มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่าม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามที่นายจิราวัฒน์ ปึงสุขสมบูรณ์ ถนนเส้นนี้ได้มีการ
ทำหนังสือไปถึงแขวงการทางตั้งแต่ครั้งทำถนน 4 เลนไปแยกหนองปลาไหล ผมได้
ดำเนินการติดตามไปทางหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งได้รับการตอบกลับมา
ว่าถ้าได้ดำเนินการเข้าแผนฯ ของทางหน่วยงานเมื่อใดจะแจ้งให้ทางเทศบาลทราบ ตั้งแต่
ก่อนการทำถนนตั้งแต่แรกว่ามีแบบท่อระบายน้ำให้แน่นอน ซึ่งทางเทศบาลได้ติดตาม
เรื่องนี้มาโดยตลอด และได้รับคำตอบจากแขวงการทางว่า แบบที่ออกเป็นของแขวงการ
ทางพ้ืนที่ 13 ประจวบฯ เป็นผู้ทำแบบ จึงทำให้ไม่มีท่อระบายน้ำ จึงขอเรียนท่านสมาชิก
สภาเทศบาล ว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของแขวงการทาง ถ้าจะมีดำเนินฝัง
ท่อระบายน้ำ จะต้องมีการขออนุญาตจากแขวงการทางดำเนินการ ซึ่งได้นำเรียนปรึกษา
กับท่านปลัดแล้วว่าถ้าได้ดำเนินการก็อยากจะได้ท่อยางอย่างดี ขนาด 1 × 1 เมตร ซึ่ง
ราคาเมตรละ 10,000 บาท ถ้าเป็นท่อขนาด 60 × 60 เมตร ราคาเมตรละ 4,000 
บาท จากระยะทาง หน้าโรงเรียนจนถึงโคกหม้อ อาจจะใช้งบประมาณ 3-4 ล้านบาท  
ซึ่งถ้าทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแขวงการทาง เมื่อถึงเวลาอาจโดนขุดทิ้งได้ ซึ่งถ้าเป็น
พื้นที่รับผิดชอบของทางเทศบาลก็คงจะรีบดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ แต่ด้วยติดเรื่อง
เป็นพ้ืนที ่เขตรับผิดชอบของแขวงการทางถ้าทำโดยไม่ได้ร ับอนุญาตอาจจะทำให้
สิ้นเปลืองงบประมาณในการดำเนินการ ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ ก็จะเป็นการดำเนินในส่วนการ
ส่งหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานดังกล่าว จึงขอฝากผู้อำนวยการกองช่าง  

/ให้ทำหนังสือ... 



 - ๑๔ - 
นายสมรัก มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 

ให้ทำหนังสือถึงแขวงการทางเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณโรงเรียน อาจจะดำเนินการ
ฝังท่อระบายน้ำได้ เพราะขออนุญาตดำเนินการและสามารถใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
ประมาณ 3-4 ปี ก็จะมีความคุ้มค่า เพราะการที่เราไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเราไม่มี
อำนาจที่จะไปทำถ้าทำไปแล้วโดนขุดทิ ้งจะเสียประโยชน์ อาจถูกร้องเรียนว่าการ
ดำเนินการดังกล่าว ไม่เกิดความคุ้มค่า หรืออาจจะเป็นการดำเนินการลอกต้นกก ที่จะ
ลอกทุกเดือนๆ ก็อาจจะแก้ไขปญัหาน้ำท่วมขังได้ เพ่ือไม่ให้มีการขัดขวางทางน้ำ แต่ถ้าได้
ดำเนินการฝังท่อระบายน้ำจริง ๆ ก็อาจจะแก้ไขปัญหานี้ได้จบในที่เดียว 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ที่ได้ชี้แจงเพื่อการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ครับ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
- ขอเชิญ นางทิวาพร โชครุ่งเจริญชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ครับ 
 

นางทิวาพร โชครุ่งเจริญชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ท่านนายกเทศมนตรีตำบล 
สามง่าม ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

- ดิฉัน นางทิวาพร โชครุ่งเจริญชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
- ดิฉันได้รับฟังปัญหาของประชาชนเกี ่ยวกับปัญหาหญ้ารกบริเวณคันคลอง

ชลประทานของเขตเทศบาล บริเวณขอบคันคลองมีหญ้าหรือวัชพืชขึ้นรกเป็นจำนวนมาก 
ทำให้การสัญจร และการมองเห็นไม่ชัดเจนอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื ้นที่   
ซึ่งประชาชนได้ฝากปัญหาดังกล่าวมาทางดิฉันว่าทางเทศบาลจะสามารถช่วยได้หรือ
ดำเนินการอย่างไรได้บา้งคะ 

 
นายสมรัก มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่าม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามที่นางทิวาพร โชครุ่งเจริญชัย นำเรียน เรื่องปัญหา
หญ้ารกบริเวณคันคลองชลประทาน ในส่วนของเขตคันคลองของเขตเทศบาล  
ทางเทศบาลก็สามารถเข้าไปดูแล ตัดตกแต่งได ้ซึ่งจริง ๆ ตอนนี้ รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการ
การตัดตกแต่งของทางเทศบาลไม่เพียงพอด้วยเหตุที่รถแทรกเตอร์ที่ใช้งานเก่า ทำให้การ
ดำเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า ซึ่งในส่วนนี้คิดว่าจะนำเข้าแผนฯ ปี 2565 ในการ
จัดซื้อรถแทรกเตอร์อีก 1 คัน เนื่องจากต้องดำเนินการให้ทั้งสองตำบล คือ ตำบลสามง่าม
และตำบลลำลูกบัว ซึ่งทราบว่าปัจจุบันนี้ในบริเวณเขตคลองในแต่ละหมู่บ้านจะมีการจ้าง 
คนเพื่อดูแลในส่วนตรงนี้ เนื่องจากในส่วนของชลประทานไม่มีงบประมาณที่จะดูแลใน
ส่วนนี้ ก็อาจจะต้องประสานกับทางพ้ืนที่ว่าจะให้เทศบาลช่วยดำเนินการอย่างไร  

แต่ถ้าเมื่อใดที่ทางเทศบาลมีรถเพียงพอเราก็สามารถจะไปดูแลตัดหญ้าบริเวณคัน
ชลประทานได้ ก็ขอเก็บไปปรึกษาหารือกันอีกครั ้งว่าทางเทศบาลตำบลสามง่ามจะ
ดำเนินการอย่างไร จะต้องมีการประสานไปที่ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อช่วยกันดูแลหรืออาศัยผู้ใช้
น้ำช่วยกันดูแลด้วยก็ขอนำเรียนว่าจะประสานให้ว่าตรงไหนสามารถดำเนินการให้ ครับ 

 
 
 

/นายชูชาติ... 



 - ๑๕ - 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง ่าม ที ่ได ้ช ี ้แจง 
ในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ครับ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
(ไม่มี) 
- หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก กระผมขอปิดการประชุม

สภาเทศบาลตำบลสามง่าม ในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.  

 
 (ลงชื่อ)    ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
 (นางสาวกนกวรรณ  สุขชนะ) 
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 (นางสุวิจิน  เนตรโพธิ์แก้ว) 
 หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 (นางสาวรังสิยา  จารุธรรมวัฒน์)  
 หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายณัฐพงศ์  แสนใจ) 
 ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
 คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
สามง่าม สมัยสามัญ สมัยที ่ 1 ครั ้งที ่  2 ประจำปี พ.ศ.2564 แล้ว เมื ่อว ันที ่ 7 มิถ ุนายน ๒๕๖4  
เวลา ๑4.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ชั้น 3 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ  
 (นายสกุล  บุญขจาย) 
 
 (ลงชื่อ)     กรรมการ 
 (นางสาวจุฑามาศ  สามฉิมโฉม)  
 
 (ลงชื่อ)     กรรมการ/เลขานุการ 
 (นายสมชาย  มั่งชูพันธุ์) 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้ สภาเทศบาลตำบลสามง่ามได้รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลสามง่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 แล้ว เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2564 
 

(นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 


